

ข่าวประชุมและติดตามงานของหน่วยงานสนองพระราชดำริ

ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๓๕ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ขบ. และ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.- ขบ. ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. สนับสนุนให้องค์การบริหารตำบล เทศบาล สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น โดยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นกำลังในการดำเนินงาน และมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภายในท้องถิ่น ช่วยเป็นที่เลี้ยงในการดำเนินงาน โดยทาง อพ.สธ. มีใบงาน ๙ ใบงาน ในการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ๓ ฐานข้างต้น โดยที่ อบต./เทศบาล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจะได้รับการฝึกอบรมในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิทยากรจากทาง อพ.สธ. ซึ่งในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของภาคตะวันออก และในวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางจังหวัดชลบุรีได้จัดให้มีการเชิญชวน อบต. เทศบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ การขึ้นทะเบียนทรัพยากรเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรที่มีศักยภาพมากมาย เช่น ที่เทศบาลตำบลกะสีซึ่งมีต้นวิลาวดีที่มีอายุหลายปี ต้นจันทร์ผา การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น

ทาง อพ.สธ. มี website ของ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดชลบุรีจะอยู่ในกลุ่ม G8 และสามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ได้ทาง www.rspg.or.th และทาง อพ.สธ. มีมูลนิธิ อพ.สธ. โดยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้จัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ อพ.สธ. ซึ่งปัจจุบันได้ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนม่วงเทพรัตน์ และมีโครงการรวมใจก่อดีปลุกมเหล็ก-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และยังได้จัดงานประชุมสังคมนานาชาติ ๒๐๑๓ (WTC 2013) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังสรุปภาพรวมการจัดงานประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ให้ที่ประชุมทราบ

ประมวลภาพกิจกรรม

